

ลาไปศึกษา

ฝีกอบรมและปฏิบัติงานวิจัยมีสิทธิได้รับการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา

นำเสนอเมื่อ : 29 เม.ย. 2556

อีกไม่กี่เดือนก็เปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลายคน มีความตั้งใจในการพัฒนาตนเองด้วยการไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือเข้ารับการฝีกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัย และมีคำถามว่าลาไปศึกษา ฝีกอบรมหรือวิจัยอย่างไรจึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาด้วย วันนี้จึงขอชี้แจงทำความเข้าใจมายังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาศึกษา ฝีกอบรมและปฏิบัติงานวิจัย จะมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่างลาได้ ดังนี้

1.เป็นการลาตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม
สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝีกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2552

2.ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่าการส่งหรืออนุญาตให้ลาศึกษา
เป็นกรณีความจำเป็นหรือตามความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิที่ขาดแคลน และเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยต้องขออนุมัติต่อ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

3.เป็นการลาไปศึกษา ฝีกอบรมหรือวิจัย
ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตและตามระยะเวลาของหลักสูตรที่สถาบันการศึกษากำหนดไว้โดยไม่มี การขยายระยะเวลา

4.เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550 ข้อ 8 คือ "ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผู้บังคับบัญชาส่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝีกอบรม หรือวิจัยตามความจำเป็นหรือตามความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิที่ขาดแคลน โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายซึ่งถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝีกอบรมหรือวิจัย แล้วแต่กรณีไม่เกินครั้งละครั้งขึ้น"

5.สำหรับการได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน

จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเมื่อสำเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ

หวังว่าวันนี้น่าจะได้คำตอบที่กระจ่างชัดกันมากขึ้นในเรื่องนี้นะคะ
และขอให้ผู้ที่ตั้งใจไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทุกท่านประสบความสำเร็จในการศึกษาและนำกลับมาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนและผู้เรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป

วัชรီ เกิดพิพัฒน์

ผอ.ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ที่มา : [มติชน](#) ฉบับวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556